
 
 

(ส ำเนำ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองคง 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 1 ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖5 
วันอังคำรที่  8  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5  เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

     ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองคง 
 
 
 
 

ผู้มำประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

      1 นายสมจิตร  อุไรโคตร ประธานสภา อบต.เมืองคง สมจิตร  อุไรโคตร  
      2 นายนิกูล  อาจหาญ รองประธานสภา อบต.เมืองคง นิกูล  อาจหาญ  
     3 นายระพิน  กตะศิลา เลขานุการสภา อบต.เมืองคง ระพิน  กตะศิลา  

4 นายอ านวย  ค าแก้ว สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 1 อ านวย  ค าแก้ว  
5 นางพัชรี  ธรรมบุตร สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 2 พัชรี  ธรรมบุตร  
6 นายมานพ  แก้วไสย สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 3 มานพ  แก้วไสย  
7 นายสังวาลย์  กตะศิลา สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 5 สังวาลย์  กตะศิลา  
8 นายสมศักดิ์  เจ็กเกี้ยง สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 6 สมศักดิ์  เจ็กเกี้ยง  
9 นางดวงจันทร์  แก้วสมบัติ สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 8 ดวงจันทร์  แก้วสมบัติ  

10 นายอุทัย  แดงงาม สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 9 อุทัย  แดงงาม  

11 นางกาญจนา  ไชยงาม สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 10 - ลาประชุม 
12 นางสาวบวรลักษณ์ จิรานันท์สิริ สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 11 บวรลักษณ์ จิรานันท์สิริ  

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำย
เหตุ 

1 นายกิตติศักดิ์  แซ่จึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง กิตติศักดิ์  แซ่จึง  
2 นายประวิทย์  ค าจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ประวิทย์  ค าจันทร์  
3 นายศรีสง่า  ศิริมงคลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ศรีสง่า  ศิริมงคลผล  
2 จ่าเอกฉัตรชัย  บัวศรี หัวหน้าส านักปลัด ฉัตรชัย  บัวศรี  
3 นางจุฬาภรณ์  สามไชย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ จุฬาภรณ์  สามไชย  
4 นางวรรณใส  เกษสร นักวิชาการพัสดุช านาญการ รกท.ผอ.กองคลัง วรรณใส  เกษสร  
5 นายภัทรกร  ค านนท์ นายช่างโยธาช านาญงาน รกท.ผอ.กองช่าง ภัทรกร  ค านนท์  
6 นางสาวสุธีรัตนกานธ์  เหล็กศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สุธีรัตนกานธ์  เหล็กศรี  
7 นางสาวรัตนาภรณ์  มีพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รัตนาภรณ์  มีพันธ์  
8 นายณัฐชนน  พิมพ์ทอง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณัฐชนน  พิมพ์ทอง  

 

                  /ผู้มา... 
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ผู้มาประชุม  จ านวน     11  คน 
ผู้ลาประชุม  จ านวน       1    คน 
ผู้ขาดประชุม  จ านวน       -     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน       8 คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ   ๐๙.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ บัดนี้ที่ประชุมสภา อบต.เมืองคง ได้เข้าห้องประชุม จ านวน 11 ท่าน           ถือ

ว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภา อบต. จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และด าเนินการกล่าวเปิดประชุมสภา อบต. เมืองคง สมัยสามัญ    
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 

ประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองคง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ    
ตามวาระฯ ต่อไป 

 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
                                         -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   
เมื่อวันที่ 13  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

ประธานสภาฯ ตามเอกสารส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 เมื่อวันที่ 
13 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งมีทั้งหมด 15 หน้า ขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวฯ ว่ามีความถูกต้อง หรือจะมีการแก้ไขใน
ส่วนใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม มีการพิจารณาส าเนาบันทึกรายงานการประชุมฯจนครบทุกหน้าแล้วและไม่มี
ท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมอีกแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใดแล้ว
กระผมก็จะขอมติจากที่ประชุม ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ       
สมัยวิสามัญที่ 1 เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5   

ที่ประชุม  มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ระเบียบวำระท่ี ๓  กระทู้ถำม 
ประธานสภาฯ -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
    -ไม่มี- 
 
 

            /ระเบียบ... 
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ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธำนสภำฯ   5.1 กำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม 
    - เชิญเจ้าหน้าที่ให้รายงานสถานะทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วน 
    ต าบลเมืองคงให้ที่ประชุมทราบครับ 
นางวรรณใส  เกษสร  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การ
(นวก.พัสดุช านาญการ รกท.ผอ.กองคลัง) บริหารส่วนต าบลเมืองคง หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล    
    เมืองคง ทุกท่าน ดิฉัน นางวรรณใส  เกษสร ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ      
    ช านาญการ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง ขอน าเรียนสถานะ 
    ทางการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ให้ที่ประชุม     
    ทราบดังนี้ 
  แบบรำยงำนสรุปเงินฝำกและรำยรับจริง - จ่ำยจริงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองคง   

    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
เงินฝำกธนำคำร/ประเภทเงินฝำก  ณ วันที่   ๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๕ 

ยอดรำยรับจริงต้ังแต่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ - ๔  กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๕ 

ชื่อธนำคำร/ 
จ ำนวน
เงินฝำก จ ำนวนเงิน 

ประเภทเงินฝำก 
แต่ละ

ประเภท รวมแต่ละธนำคำร 

(1) (2) (3) 

รวมเงินฝากธนาคาร     

- ธกส. สาขาราษไีศล 01 339-2-58734-9 ออมทรัพย์ 9,512,185.14 

- ธกส. สาขาราษไีศล  01339-2-76768-0 ออมทรัพย์ 864,210.67 

- ธกส. สาขาราษไีศล 01339-2-78105-4 ออมทรัพย์ 4,780.87 

- ธกส. สาขาราษไีศล  02003-4-48648-3 ออมทรัพย์ 2,783,160.47 

- ธนาคารออมสิน สาขาราษีไศล 052670873224 ออมทรัพย์ 2,986,466.93 

 - ธนาคารกรุงไทย สาขาราษีไศล 9828105284 ออมทรัพย์ 2,952,678.73 

รวมประเภทเงินฝำก   19,103,482.81 

รำยรับตำมหมวดต่ำงๆ      

 - หมวดภาษีอากร   145,307.00 

 - หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรับฯ   104,431.70 

 - หมวดรายได้เบด็เตล็ด   7,640.00 

 - หมวดภาษีจัดสรร   4,699,809.74 

 - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   4,636,059.50 

รวมท้ังสิ้น   9,593,247.94 

 

                  /ยอดราย... 
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ยอดรำยจ่ำยจริงต้ังแต่  1  ตุลำคม  2564  -  4 กุมภำพันธ์  2565  สรุปยอดกำรใช้จ่ำยเงิน 

ประเภทรำยจ่ำย 
รำยจ่ำยประจ ำ/เพ่ือกำร

ลงทุน       

ประเภทรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน 
  

ประเภท จ ำนวนเงิน 
  

(4) (5)   (6) (7) 

รวมประเภทรำยจ่ำย      - รับจริง 9,593,247.94 

 - จ่ำยจำกเงินอุดหนุนรัฐบำล  -    - จ่ำยจริง 7,716,677.14 

 - จ่ำยจำกงบประมำณ         

    - งบกลาง 2,380,938.00      

    - งบเงินอุดหนุน 15,000.00       

   - งบด าเนินการ 1,795,556.14       

   - งบบุคลากร 3,491,183.00       

   - งบลงทุน 34,000.00       

รวมท้ังสิ้น 7,716,677.14   คงเหลือ 1,876,570.80 
 
หมำยเหตุ : กันเงินรำยจ่ำยประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ (เงินเดือน ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้สอย งบกลำง และ

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกโรคระบำดโควิด-19และสำธำรณะภัยต่ำงๆ)       1,600,000.๐๐ 
 คงเหลือ          ๒๗๖,๕๗๐.๘๐ 
 คำดกำรณ์รำยรับจะเข้ำประมำณปลำยเดือนกุมภำพันธ์ 2565  ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
ข้อมูลเงินสะสม และเงินทุนส ำรองเงินสะสม 

ประจ ำปี
งบประมำณ 

เงินงบประมำณ
รำยจ่ำยตำม
ข้อบญัญตั ิ

เงินสะสมที่
สำมำรถน ำไปใช้ได้

ตำมงบกำรเงิน 

ทนุส ำรองเงิน
สะสม 

รำยจ่ำยประจ ำกนัไว้ 3 เดือน ตำมระเบียบฯ 

งบกลำง งบบุคลำกร งบด ำเนนิกำร รวม 
(5)+(6)+(7) 

2565 
(1) 

33,236,469.00 
(2) 

10,039,437.29 
(3) 

5,959,800.43 
(4) 

500,000.00 
(5) 

3,300,000.00 
(6) 

515,000.00 
(7) 

4,315,000.00 
(8) 

 
คิด 10 % จำกรำยจ่ำยตำมข้อบัญญัติ (2)*10% เงินสะสมที่สำมำรถน ำไปใช้ได้(3)-(8)-(9)=(10) 

3,323,646.90 
(9) 

2,400,790.39 
(10) 

   ตามที่ได้น าเรียนสถานะทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล
 เมืองคง มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   รับทราบ/ไม่มีผู้สอบถาม   
ประธานสภา  - ขอบคุณเจ้าหน้าที่และขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติ

 จ่ายขาดเงินสะสมครับ 
                                                                                                                        
                      /นาย... 
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นายกิตติศักดิ์  แซ่จึง  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภา 
    (นายก อบต.)  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ทุกท่าน ผมนายกิตติศักดิ์  แซ่จึง ต าแหน่ง 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ได้รับค าร้องจากหมู่บ้าน ซึ่งได้มีการ

 ประชาคมหมู่บ้านในการขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้าน
 การสาธารณูปโภค ด้านถนน การสัญจรไปมาต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบล
 เมืองคง จึงได้หาแนวทางการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 โดยขอยื่นญัตติต่อสภาฯ เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหาร
 ส่วนต าบลเมืองคง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
 จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 87 และข้อ 89 เพ่ือให้สภา
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคงพิจารณาต่อไป  

    ในส่วนของญัตติที่จะขอท าการอนุมัติจ่ายขาดในการประชุมสภาฯ 
 สมัยสามัญที่ 1/2565 ขอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้
 ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

นายภัทรกร  ค านนท์  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
(นายช่างโยธาช านาญงาน รกท.ผอ.กองช่าง) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ทุกท่าน กระผม นายภัทรกร  ค านนท์ 

 ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง   
 ขอน าเรียนรายละเอียดโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 

โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงินและ
กำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 87 และข้อ 89 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

ชื่อโครงกำร ปริมำณงำน งบประมำณ 

1 -โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
รหัสสายทาง ศก.ถ.137-07 บ้าน
โนน หมู่ที่ 5 ดอนแก้ว - วังยาง 
บ้านโนนเวียงค า หมู่ที่ 11 

-คันดินถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. พร้อมลง
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

72,000 บาท 

2 -โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ า บ้านโนน หมู่ที่ 5 

-ท่อคอนกรีต ขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
คอนกรีต กว้าง 1.15 ม. สูง 1.70 - 1.90 ม.
(โดยเฉลี่ย) ยาว 281.00 ม. 

490,800 บาท 

3 -โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
รหัสสายทาง ศก.ถ.137-10 บ้าน
หลุบโมก หมู่ที่ 6 เส้นรอบบึงคง
โคก - โบราณสถานบึงคงโคก   

-ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 
ตร.ม. 

209,000 บาท 

/4-โครง... 



4 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหลุบโมก หมู่ที่ 6 
เส้นหน้าศาลพระยากตะศิลา - 
เชื่อมถนน ศก.ถ. 137-01 

-ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 69.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตร.ม. 

213,500 บาท 

5 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบากเรือ หมู่ที่ 7  
โดยการเททับ คสล.เดิม เส้นสาย
กลางบ้าน  - เชื่อมถนนทางหลวง  
2083 

-ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 58.00 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 290.00 ตร.ม. 

119,300 บาท 

6 -โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านร่องอโศก หมู่ที่ 8 

-ท่อ PVC ขนาด 3.00 นิ้ว ยาว 610.00 ม. 249,000 บาท 

7 –โครงการก่อสร้างถนนงานดิน 
พร้อมท่อระบายน้ า บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 9  (เส้นหมู่ที่ 9 -หมู่ที่ 4) 

-คันดินถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 980.00 ม.         
สูงเฉลี่ย 0.40 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,920.00 
ตร.ม. พร้อมท่อคอนกรีต จ านวน 15 ท่อน 

234,000 บาท 

8 -โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ า บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 12 

-ร่องระบายน้ าคอนกรีต ขนาด กว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.40 ม. (โดยเฉลี่ย) ยาว 238.00 ม. พร้อมฝา
ปิด คสล. 

 
398,300 บาท 

9 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมลงไหล่ทาง บ้าน
หนองบาก หมู่ที่ 13  ทางเข้า
ประปาหนองงูเหลือม 

-ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 88.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 352.00 ตร.ม.  

223,000 บาท 

10 -โครงการก่อสร้างช่องระบาย
น้ าเข้า-ออก กุดอีเฒ่า บ้านร่อง
อโศก  หมู่ที่ 15  

-ท่อคอนกรีต ขนาด 0.80 ม. พร้อมช่องระบายน้ า
เข้า - ออก 2 จุด 

113,400 บาท 

11 -โครงการก่อสร้างถนนงานดิน 
บ้านร่องอโศก  หมู่ที่ 15        
(เส้นหนองกะเหลืองน้อย) 

-คันดินถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 180.00 ม.   
สูงเฉลี่ย 0.60 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900.00 
ตร.ม. 

76,000 บาท 

ยอดรวม 2,398,300 บำท 
 
   จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ ที่ได้เสนอชี้แจงต่อที่

 ประชุม มีท่านใดสงสัยหรืออยากแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนใด สามารถเสนอต่อที่
 ประชุมได้ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยหรือเสนอเพ่ิมเติมแล้ว ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมอนุมัติ

 การจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง จ านวน 11 
 โครงการ จ านวนงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 2,398,300 บาท ตามเอกสารแนบ
 ระเบียบวาระการประชุมและตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น เชิญครับ 

 

                 /ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   ได้มีการปรึกษาหารือกันอย่างหลากหลายและมีมติเป็นเอกฉันท์ ในการอนุมัติ

 จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง 
 จ านวน 11 โครงการที่กล่าวมา ด้วยคะแนนเสียง 

     อนุมัติ  10 เสียง 
     ไม่อนุมัติ    - เสียง 
     งดออกเสียง   1 เสียง 
พักกำรประชุมเวลำ 10.30 น. 
เริ่มกำรประชุมเวลำ 10.45 น. 
ประธำนสภำฯ   5.2 กำรพิจำรณำขอควำมเห็นชอบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 -ขอเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงครับ  
นายกิตติศักดิ์  แซ่จึง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                          
    (นายก อบต.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผล รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ท้องถิ่น เพ่ือประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว จึงขอ
เสนอการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง เพ่ือให้สภาฯ
ได้พิจารณาต่อไป ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาฯครับ 

นางสาวสุธีรัตนกานธ์  เหล็กศรี เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ คณะผู้บริหาร 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคงและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ขอให้ทุกท่านดูรายละเอียดตามเอกสาร
แนบระเบียบวาระการประชุม และดิฉันขอสรุปผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
                 /ส่วนที่... 
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ส่วนที่ 3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 
       ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการการเปรียบเทียบงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับงบประมาณท่ีอยู่ในข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  โดยคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 

 
 
 
 
ที ่

 
 
 
 

ยุทธศำสตร ์

 
เฉพำะป ี 2564 

 

 
 
 

 
เฉพำะปี 2564 

จ ำนวนโครงกำร 

ที่ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-
2565) 

เฉพำะปี พ.ศ.2564 

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่ปรำกฏ 

ในข้อบัญญัติ 

ปีงบประมำณ 
2564 

 

 
ร้อยละ 

จ ำนวนโครงกำรที่
ได้ด ำเนินกำรจริง  

   
 

ร้อยละ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

27 15 55.56 15 100 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติ
และพัฒนาสังคม 

  77 17 22.08     5 29.41 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

11 8 72.73 1 12.5 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณ ี

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

18 7 38.89 2 28.57 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการและอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 3 27.27 1 33.33 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการทีด่ ี

22 7 31.82 1 14.29 

รวม 166 57 34.34 25 43.86 

งบประมำณ 28,362,500 3,781,900 13.33 1,770,223.64 46.81 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  /รายการ... 
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รำยกำรงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 งบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกภำยใต้กลุ่มแผนงำน/โครงกำร
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐำนของโอกำสและศักยภำพของท้องถิ่น 

 

ล ำดับที ่ โครงกำร งบประมำณ(บำท) 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องอโศก หมู่ที8่  

(รอบแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน-์ท านบน้อย) 
 

498,400 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบาก หมู่ที่13 ถนนเส้น 
ศก.ถ.137-14 (เส้นทางเข้าประปา หมู่ท่ี13) 

 

499,800 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องอโศก หมู่ที1่5  
ถนนเส้น ศก.ถ.137-09 (โรงสีชุมชนเส้นเลยีบแม่น้ ามูล) 

 

499,800 

รวม 1,498,000.- 
 
ประธานสภาฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ        
 จากเอกสารการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดสอบถามหรือเสนอแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมก็จะขอความเห็นชอบรายงานการ
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ      
 พ.ศ. 2564 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 ด้วยคะแนนเสียง 
   เห็นชอบ   10 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   งดออกเสียง    1 เสียง  
 
ประธำนสภำฯ  5.3 กำรพิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ   

 พ.ศ. 2565 (ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ รำยกำรจัดซื้อตู้โทรศัพท์หรือตู้สำขำ
 โทรศัพท์) 

  - เชิญเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจง  
นางสาวสุธีรัตนกานธ์  เหล็กศรี - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงงบ 
 
              /ประมาณ... 
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  ประมาณข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในการโอนเพ่ิม 

 โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ คุณภาพ ปริมาณเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นราย
 การใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
 เมืองคง จึงขอน าเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง เพ่ือขออนุมัติ 

  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 เพ่ือจัดซื้อ
 โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ที่ใช้ในส านักงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
 ประกอบระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
รำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 50,000.- บาท 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ งบประมาณ 50,000.- บาท 
รำยละเอียดดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน 

1 ตู้สาขาโทรศัพท์ 3 สายนอก 8 สายใน ขยาย
สูงสุด 8/24 โดยเพิ่มการ์ด 

 
1 

 
ตู้ 

 
27,000 

 
27,000 

2 -DISA BUILT-IN 1 ch.180 วินาที 1 การ์ด 1 การ์ด 1,500 1,500 
3 -KX-AT7730X Key Advanced Hybrid 

โทรศัพท์คีย์ 12 ปุ่ม 
 

1 
 

เครื่อง 
 

2,500 
 

2,500 
4 ค่าสายสัญญาณ/อุปกรณ์ติดตั้ง 1 งาน 10,000 10,000 
5 ค่าบริการติดตั้ง/เซ็ทระบบโปรแกรมตู้สาขา 1 ระบบ 9,000 9,000 

รวมทั้งสิ้น 50,000 
 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ชี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารแนบระเบียบวาระการ 
    ประชุมเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
    ครั้งที่ 4 มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   มีการพิจารณาแล้วและไม่มีท่านใดเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมก็ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติโอน 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 ตั้งจ่ายรายการ 
    ใหม่เพ่ือจัดซื้อตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ 
ที่ประชุม   ได้มีการปรึกษาหารือกันและมีมติเป็นเอกฉันท์ ในการอนุมัติโอนงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 ตั้งจ่ายรายการใหม่เพ่ือ 
    จัดซื้อตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ ด้วยคะแนนเสียง 
 
 
 
 
                    /อนุมัติ... 
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      อนุมัติ  10 เสียง 
      ไม่อนุมัติ    - เสียง 
              งดออกเสียง        1       เสียง  
 
ประธำนสภำฯ 5.4 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรสัมปทำนท่ำดูดทรำย 
                              ของเอกชน 
                                       -ด้วยส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล ได้แจ้งเรื่องการขอ

ต่อใบอนุญาตดูดทราย ของผู้ประกอบการ รายนายสมชาย แซ่จึง บริเวณ
น้ ามูล บ้านโนน ม.5 และบ้านร่องอโศก ม.15 มายังองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองคง เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองคง ซึ่งขณะนี้ ผู้ใหญ่บ้านโนน หมู่ที่ 5 และผู้ใหญ่บ้านร่องอโศกหมู่ที่ 
15 ได้ท าการประชาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนการขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง จึงขอให้ทุกท่านได้
ท าการพิจารณาและตรวจสอบดูเอกสารการประชาคมของหมู่บ้านตามท่ี
เลขานุการสภาฯได้น าส่งให้ท่านนั้น ถ้าหากท่านพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
แล้ว มีความคิดเห็นเป็นเช่นใด เชิญอภิปรายต่อที่ประชุมได้ครับ 

ประธำนสภำฯ   4.1.1 กำรขอต่อใบอนุญำตดูดทรำยในพื้นที่บ้ำนโนน หมู่ที่ 5  
 - ในส่วนของการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในพ้ืนที่บ้านโนน หมู่ที่ 5  
 มีท่านสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น เชิญครับ 

นายมานพ  แก้วไสย                เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
  (ส.อบต.เขตท่ี 3)                  บริหารส่วนต าบลเมืองคง คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                        กระผม นายมานพ  แก้วไสย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

เมืองคง เขต 3 จากที่ผมได้เข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน       
บ้านโนน หมู่ที่ 5 นั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขอต่อใบอนุญาตดูด
ทรายของเอกชน  

ทีป่ระชุม  ไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ                      ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ หรือสอบถามแต่อย่างใด ผมก็จะขอมติจากที่ประชุม

ว่าเห็นชอบในการต่อใบอนุญาตดูดทรายของเอกชนในพ้ืนที่บ้านโนน    
หมู่ที่ 5 หรือไม ่

ที่ประชุม มีการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทรายแล้ว ได้มีมติเห็นชอบใน
การต่อใบอนุญาตดูดทราย ในบริเวณแม่น้ ามูล บ้านโนน ม.5 ด้วยคะแนน
เสียง 

          เห็นชอบ   10 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
          งดออกเสียง    1 เสียง 
 
 
 
                                                                                                                /ประธาน... 
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ประธำนสภำฯ 4.1.2 กำรขอต่อใบอนุญำตดูดทรำยในพื้นที่บ้ำนร่องอโศก หมู่ที่ 15 
ประธานสภาฯ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการต่อใบอนุญาตดูด

ทรายของเอกชน ในบริเวณแม่น้ ามูลบ้านร่องอโศก หมู่ที่ 15 มีท่าน
สมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว   
ถึงผลกระทบ หรือมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 

นายนิกูล  อาจหาญ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง 
 (ส.อบต. หมู่ที่ 15) คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิกูล  อาจหาญ 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง (สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง เขต 12) ตามที่กระผมได้เข้าร่วมใน
การประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายใน
พ้ืนที่หมู่ 15 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นั้น ที่ประชุมมีมติเป็นเอก
ฉันท์เห็นชอบให้ผู้ประกอบการ รายนายสมชาย  แซ่จึง ต่อใบอนุญาต
ดูดทรายได้ โดยได้ท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการในการดูแล ซ่อมแซม
ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางผ่านในการประกอบกิจการแล้ว จึงไม่ขัดข้องแต่
ประการใด 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีท่านใดเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ หรือสอบถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด ผมก็จะขอมติจาก

ที่ประชุมว่าเห็นชอบในการต่อใบอนุญาตดูดทรายของเอกชนในพ้ืนที่
บ้านร่องอโศก หมู่ที่ 15 หรือไม ่

ที่ประชุม มีการพิจารณาเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายแล้ว ได้มีมติ
เห็นชอบในการต่อใบอนุญาตดูดทราย ในบริเวณแม่น้ ามูล บ้านร่อง
อโศก หมู่ที่ 15 ด้วยคะแนนเสียง 

  เห็นชอบ  10 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  
ประธำนสภำฯ  5.5 กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำฯ สมัยสำมัญประจ ำปี พ.ศ. 2565      

และสมัยสำมัญแรกของปีถัดไป 
                                        - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจง 
นายระพิน  กตะศิลา                ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
(เลขานุการสภาฯ)                 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ให้สภาฯก าหนดสมัย

ประชุมสามัญประจ าปีเป็นสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย ซึ่งในมติการประชุม
คร้งแรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ได้ก าหนดสมัยประชุม สมัย
สามัญแรก ของปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 
2565 ซึ่งสภาฯก็ได้ก าหนดวันประชุม ก็คือวันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2565 
และในวันนี้เราจะมาก าหนดวันประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
                                                                                                                /โดยเริ่ม... 
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                                         โดยเริ่มจากการก าหนดสมัยสามัญต่อไป ก็คือสมัยสามัญที่ 2 และ

ก าหนดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 ของปีถัดไป คือปี พ.ศ. 2566  
มีท่านใดจะเสนอ เชิญได้ครับ 

นายอ านวย  ค าแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม อ านวย ค าแก้ว 
(ส.อบต. เขต 1)                       สมาชิกสภา อบต.เขต 1 เห็นว่า ในปีนี้เราควรก าหนดการประชุมสมัย

สามัญประจ าปี เป็นสี่สมัย เพ่ือให้มีความเหมาะสมในการหารือข้อ
ราชการต่างๆและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองคงด้วย กระผมจึงขอเสนอ ดังนี้ 

  - สมัยสามัญที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 15  มิถุนายน 2565 
  - สมัยสามัญท่ี 3 ระหว่างวันที่ 1 - 15  สิงหาคม 2565 
  - สมัยสามัญท่ี 4 ระหว่างวันที่ 1 - 15  ธันวาคม 2565 
 ผู้รับรองการเสนอ : 1.นางพัชรี  ธรรมบุตร (สมาชิกสภา อบต.เขต 2) 
        2.นายมานพ  แก้วไสย (สมาชิกสภา อบต. เขต 3) 
นายสมศักดิ์  เจ็กเก้ียง               เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
(ส.อบต. เขต 6)                     ประชุมทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์  เจ็กเกี้ยง สมาชิกสภา อบต.เขตท่ี 

6 ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2566 ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 

 ผู้รับรองการเสนอ : 1.นายสังวาลย์ กตะศิลา(สมาชิกสภา อบต.เขต 5) 
        2.นายอุทัย แดงงาม(สมาชิกสภา อบต.เขต 9) 
ประธานสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม เชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมแล้ว กระผมก็ขอมติจากท่ีประชุมในการให้

ความเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
2565 และสมัยสามัญแรกของปี พ.ศ. 2566 

ที่ประชุม มีการปรึกษาหารือกันอย่างหลากหลายและมีมติเห็นชอบให้มีการ
ประชุมสมัยสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมืองคง ดังนี้  

           - สมัยสามัญที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 15  มิถุนายน 2565 
           - สมัยสามัญท่ี 3 ระหว่างวันที่ 1 - 15  สิงหาคม 2565 
           - สมัยสามัญท่ี 4 ระหว่างวันที่ 1 - 15  ธันวาคม 2565 
 และสมัยสามัญที่  1 ของปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่  1 - 15 

กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยคะแนนเสียง 
  เห็นชอบ  10 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง      
 
 
 
 
                                                                                                                /ระเบียบ...                     
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ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

          ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่ท่านใดมีข้อเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 
นายมานพ  แก้วไสย  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
  (ส.อบต.เขตท่ี 3)  บริหารส่วนต าบลเมืองคง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง  
    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมานพ  แก้วไสย สมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลเมืองคง เขตท่ี 3 ขอเสนอแนะให้มีการด าเนินการปรับปรุง   
    ภูมทัิศนถ์นนสวย เส้นมหาชนะชัย(หลังโรงเรียนราษีไศล) ให้มีสภาพสวยงาม 
    ตามเดิมครับ 
นายกิตติศักดิ์  แซ่จึง  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง  
   (นายก อบต.)   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสวยเส้นหลัง 
    โรงเรียนราษีไศล กระผมจะมอบหมายให้พนักงานออกดูแลรักษาความสะอาด  
    รดน้ า ตัดแต่งก่ิงไม้ดอกไม้ประดับให้มีความสวยงามตามสภาพเดิม และขอให้ 
    ทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแลในเรื่องของการทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าวด้วยครับ     
    ขอบคุณครับ 
นายประวิทย์  ค าจันทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง      
   (รองนายก อบต.)  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคงและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
    กระผมนายประวิทย์  ค าจันทร์ ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
    เมืองคง ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการจัดงานพระยากตะศิลา ซึ่งมีการจัด 
    งานขึ้นในทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 40 ที่มีการจัดพิธีบวงสรวง โดยปกติแล้วจะมี 
    ก าหนดการจัดงาน 2 วัน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
    ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ยังไม่คลี่คลายลง จึงได้ก าหนดจัดพิธีเพียง  
    1 วัน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (ข้ึน 14 ค่ า เดือน 3) โดยไม่มีการแห่ 
    ขบวน แต่จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีบวงสรวงบรรพบุรุษ  
    และงดการรับประทานอาหารร่วมกัน การถวายเพลพระสงฆ์ให้ท าเป็นส ารับ 
    และปิ่นโต ในการจัดงานครั้งนี้ กระผมจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านสมาชิก 
    สภาฯ ให้ร่วมพิธีฯเพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีและร าลึกถึงบรรพบุรุษของเรา 
    ชาวต าบลเมืองคง และฝากท่านประชาสัมพันธ์ไปยังผู้น าชุมชน และประชาชน 
    ชาวต าบลเมืองคงหรือต าบลอื่นๆ ที่อยากร่วมในพิธีฯ ได้รับทราบ                
    ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะมอบหมายเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรมแจ้งหนังสือให้ท่านทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม เชิญครับ     
ที่ประชุม รับทราบ/ไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมแล้ว ส าหรับการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ในวันนี้ได้
ด าเนินการประชุมครบทุกวาระและเป็นเวลาพอสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคงและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

 
                                                                                                                       /ปิดประชุม...      
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ปิดกำรประชุม เวลำ ๑2.2๐น.  
 

  ลงชื่อ    ระพิน  กตะศิลา       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                      (นายระพิน  กตะศิลา) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง 
 
  ลงชื่อ   สมจิตร  อุไรโคตร    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายสมจิตร  อุไรโคตร) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง 
   

 


